


Source :

Date ๗ 7 ส.ค. 2561

ไทยรัฐ
Page 15

No :

ยื่นถอดผู้พิพากษา: กรณีนายสืบพงษ์ ศรีพงษ์กุล อธิบดีผู้พิพากษภาค 2 และคณะจะยื่นหนังสือต่อเลขาธิการศาลยุติธรรมในวันที่ 28 สิงหาคม เวลา 09.00 น. เพื่อเข้าชื่อถอดถอนผู้พิพากษาชั้นผู้ใหญ่ในศาลฎีกาคนหนึ่ง ตามที่ถูกร้องเรียนว่าแทรกแซงกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นในภาค 2 ล่าสุดเมื่อวันที่ 26 ส.ค. มีรายงานว่าวันนี้มีการตรวจนับหนังสือตอบรับจากผู้พิพากษาทั่วประเทศพบว่ามียังไม่ถึง 1,632 รายชื่อและจะรวบรวมส่งเลขาธิการศาลเพื่อเสนอกองกรรมการตุลาการพิจารณาว่ามีมูลหรือไม่ต่อไป.

	MATICHOH <small>INFORMATION CENTER</small>	Subject Heading :
Source : ไทยโพสต์		
Date : 27 ส.ร. 2561 Page : ๕		No :

ยอดยื่นถอดก.ต.พุ่งถึง²1,632คน

กรุงเทพฯ • รายงานข่าวความคืบหน้า ถึงกรณีนายสืบพงษ์ ศรีพงษ์กุล อธิบดีผู้พิพากษามาตรา 2, นายพงษ์ศักดิ์ ตระกูลคิลปี ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ และ น.ส.มณี สุขผล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา จะเป็นตัวแทนเดินทางไปยื่นคำร้องถอดถอนกรรมการตุลาการ (ก.ต.) ศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ ต่อนายสรวิชัย เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ในวันอังคารที่ 28 ส.ค.นี้ เวลา 09.00 น. ที่สำนักงาน

ศาลยุติธรรม ชั้น 12 อาคารศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก ว่าได้มีการตรวจนับหนังสือตอบรับจากผู้พิพากษาทั่วประเทศเพิ่ม โดยพบว่ามียอดรายชื่อผู้พิพากษาที่ตอบรับในการยื่นถอดถอน ก.ต.ผู้ทรงคุณวุฒิถึงขณะนี้ 1,632 รายชื่อ ซึ่งการส่งหนังสือเข้าชื่อตอบรับจะมีการปิดยอดนับจำนวนครั้งสุดท้ายในช่วงเย็นของวันจันทร์ที่ 27 ส.ค.นี้ ก่อนที่วันที่ 28 ส.ค. คณะนายสืบพงษ์จะเดินทางไปยื่นคำร้อง.


MIC	MATICHON INFORMATION CENTER	Subject Heading :
Source : ไทยโพสต์		
Date : 27 ส.ค. 2561	Page : 4	No :

สาระ :

4

คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม

คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ทำหน้าที่ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตุลาการ เป็นต้นว่า การบรรจุแต่งตั้ง การควบคุมให้ข้าราชการตุลาการอยู่ในกรอบแห่งจริยธรรมและมาตรการในการรักษาวินัยโดยอาศัยระบบคุณธรรม ทั้งนี้ ก.ต. ประกอบด้วย ประธานศาลฎีกา เป็นประธานโดยตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากศาลฎีกาจำนวน 6 คน ศาลอุทธรณ์จำนวน 4 คน และศาลชั้นต้นจำนวน 2 คน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่วุฒิสภาคัดเลือกอีก 2 คน มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี.

		Subject Heading :
Source :	มติชน	
Date : 27 ส.ค. 2561	Page : 10	No: 61275346

1,632เพลงชื่อถอดก.ต.ศาลฎีกา

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าถึงกรณีที่นายสิปพนธ์ ศรีพงษ์กุล อธิบดีผู้พิพากษภาค 2 และผู้แทนผู้เข้าชื่ออีก 2 คน จะเดินทางไปยื่นคำร้องต่อนายสรवारุญ เมธกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ในวันอังคารที่ 28 สิงหาคม เวลา 09.00 น. ที่สำนักงานศาลยุติธรรม ว่า วันนี้ได้มีการตรวจนับหนังสือตอบรับจากผู้พิพากษาทั่วประเทศ เพิ่มโดยจากการตรวจสอบพบว่า มีรายชื่อผู้พิพากษาที่ตอบรับในการยื่นถอดถอน ก.ต.ศาลฎีกาส่งมาถึงมือนายสิปพนธ์ในขณะนี้ถึง 1,632 รายชื่อ ซึ่งการส่งหนังสือเข้าชื่อตอบรับจะมีการปิดยอดนับจำนวนครั้งสุดท้ายในช่วงเย็นของวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม

ก่อนที่วันที่ 28 สิงหาคม เวลา 09.00 น. ผู้แทนในการเข้าชื่อถอดถอน ก.ต. 3 คน ซึ่งนำโดยนายสิปพนธ์ ศรีพงษ์กุล, นายพงษ์ศักดิ์ ตระกูลศิลป์ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ และ น.ส.มณี สุขผล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา จะเดินทางไปยื่นคำร้องพร้อมหนังสือการเข้าชื่อของผู้พิพากษาที่รวบรวมได้ทั้งหมดต่อเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมด้วยตนเอง ที่สำนักงานศาลยุติธรรมชั้น 12 อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก

Source :

มติชน

Date : 27 ส.ค. 2561

Page : 9

No: 61275339

ตาชั่ง
พินดาว

●...“จมองตนเอง เพื่อแก้ไข และมองคนอื่น เพื่อให้ภัย จะ อยู่สุขใจ และเป็นอิสระ” สารธรรมมงคล หลวงปู่ศรี มหาวีโร

●...สิ้นครหาคำว่าช่วยเหลือ “บักจุก” พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รอง ผบ.ตร. สะบัดลงนามคำสั่ง พล.ต.ต.สุทิพย์ ผลิตฤศดธัช รอง ผบช.สกพ. อดีตผู้ทรงจังหวัดเลย และ พ.ต.อ.เฉลิม ยอดปทุม ผกก.ฝอ.ภ.จ.หนองบัวลำภู ต่อมากระทำความผิดอาญาข้อหาร่วมกัน กู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน มูลค่าความเสียหาย 229 ล้านบาท ออกจากราชการไว้ก่อน ส่วนลูกน้องที่ตกเป็นเหยื่อ 192 ราย ต้องสร้างรายได้และอาชีพกันเองจากผลกระทบเรื่อง ที่นายโง่ง มั่นนำเศร้าใจ●...นายปัญญา ยิ่งตั้ง เสียอ้วน ผู้ต้องหาสำหรับฟอส สาวสพาย หน้าเขาชีจรรย์ จ.ชลบุรี เลือกทางตัน หลังถูก พล.ต.อ.สุชาติ วีระสวัสดิ์ จเรตำรวจแห่งชาติ ประธานประเทศเพื่อนบ้านล่าตามจับขณะเตรียมหนีไปประเทศที่สาม สั่งให้ “บักแป๊ะ” พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เจ้าของวลี ทางตัน-ทางตายสออบสวน●...“รองโจ๊ก” พล.ต.ต. สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบช.ทท. พาทีมงานวางแผนจับกุม 19 ผู้ต้องหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ไทรมาหลอกคนไทยกลางไอจีมีนทร์ ประเทศเวียดนาม มูลค่าความเสียหายกว่า 50 ล้านบาท เตรียมให้ “บักแป๊ะ” แดงผลงานวันนี้●...ระดับชั้นนายพลผู้บังคับการถึงรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ วาระประจำปี 2561 ตำแหน่งว่างจากการเกษียณอายุราชการ และเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น 134 ตำแหน่ง แต่ที่น่าจับตาเก้าอี้รอง ผบ.ตร.ว่างตัวเดียวที่ นรต.36 ต้องดิ้นง แทน พล.ต.อ.เดชนรงค์ สุทธิชาญบัญชา เกษียณอายุราชการระหว่าง พล.ต.อ.สุชาติ กับ พล.ต.ท.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย ผู้ช่วย ผบ.ตร. ที่มีแรงสนับสนุนจากฟาร์มใหญ่●...“บักแป๊ะ” ออกหนังสือเวียนสั่งยกเลิกตำรวจนิรโทษกรรมป้องกันเรียกเก็บส่วยจรรยา ห้ามอำพรางใบหน้ากับประชาชน



ลิมพงษ์ ศรีพงษ์กุล



พล.ต.ท.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย



พล.ต.ต.เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ

ห้ามข่มขู่ ห้ามเป็นเนรจา ลบข้อครหาเป็นช่องว่างให้ตำรวจจรรยาเรียกเก็บผลประโยชน์ หากประชาชนยังพบเปิดโอกาสให้ประชาชนร้องเรียน●...พล.ต.ต.เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ ผบ.ก.ส.3

คณะทำงานแก้ไขปัญหาจรรยาบอกยึดก็เอาคืน ปรับก็ไม่สนใจ ไม่มีที่ข่มขู่ต่อไปทำผิดซ้ำ เรียกว่าไม่เกรงกลัว จึงต้องมีการเพิ่มโทษให้หนักขึ้น หากแก้กฎหมายปรับในชั้นตำรวจไม่ได้แล้ว ต้องทำสำนวนส่งอัยการ ส่งศาล ปรับหรือจำคุกตามแต่ดุลพินิจ เพื่อประชาชนเคารพกฎหมายมากขึ้น เพื่อความปลอดภัยของประชาชนนั่นเอง ยอมรับว่าตลอดระยะเวลา 39 ปีที่มีการใช้กฎหมาย ประชาชนไม่มีความเกรงกลัว และฝ่าฝืนกฎหมายเรื่อยมา●...นับเป็นประเด็นร้อนดำอีกครั้งในวงการท่านเปาเมื่อนายลิมพงษ์ ศรีพงษ์กุล อธิบดีผู้พิพากษามาถ 2 ส่งข้อความผ่านแอปพลิเคชันไลน์กลุ่มผู้พิพากษาว่า “รายชื่อทะเลเปา เตรียมยื่นถอดถอน 28 สิงหาคม” พร้อมระบุว่า เหตุการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดความร่วมมือกันอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์ศาลยุติธรรม รวบรวมรายชื่อของผู้เข้าชื่อถอดถอน ก.ต.ศาลฎีกาจนครบจำนวน และพร้อมยื่นคำร้องขอให้ลงมติถอดถอนบุคคลดังกล่าวออกจากตำแหน่ง ลุ้นกันในสัปดาห์ต่อไปว่าเมื่อรวบรวมรายชื่อครบ 1 ใน 5 แล้วตอนลงมติถอดถอนที่ต้องใช้มติถึงหนึ่งของผู้พิพากษาทั่วประเทศจะพลิกประวัติศาสตร์ถอดถอน ก.ต.รายแรกได้หรือไม่

●...ช่วงนี้เข้าฤดูกลางแดดตั้งโยกย้าย ทาง ก.อ.ของอัยการก็มีมติแต่งตั้งโยกย้ายระดับรองอัยการสูงสุด 5 ตำแหน่ง ผู้ตรวจอัยการ 9 ตำแหน่ง ระดับอธิบดีอัยการ 66 ตำแหน่ง ขอแสดงความยินดี นางสมศรี วัฒนไพศาล อธิบดีอัยการภาค 7 ผู้พิจารณาสั่งฟ้องคดี นายเปรมชัย กรรณสูต บิ๊กอิตาเลียนไทย กับพวกที่ลักลอบเข้าไปล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรจนเป็นจำเลยอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลจังหวัดทองผาภูมิขึ้นเป็นรอง อสส. แต่เชื่อว่าถึงแม้จะขึ้นตำแหน่งแต่คณะทำงานที่วางไว้ก่อนหน้านี้ก็จะอำนวยความสะดวกให้กับสังคมและเสียดำได้●

ตาชั่งกาก็

Source : ข่าวสด (ตจว.)

Date : 27 ส.ค. 2561

Page : 10

No: 61274899

แหล่งข้อมูลกต.ก.ศาลฎีกา

เมื่อวันที่ 25 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าการขอความร่วมมือขอส่งรายชื่อยื่นถอดถอนก.ต.ชั้นศาลฎีกาของนายสืบพงษ์ ศรีพงษ์กุล อธิบดีผู้พิพากษาศาลฎีกา 2 ว่า เมื่อวันที่ 24 ส.ค.ที่ผ่านมา ตรวจสอบพบว่า มีรายชื่อผู้พิพากษาที่ตอบรับในการยื่นถอดถอนก.ต.ศาลฎีกา ส่งมาถึงมือนายสืบพงษ์แล้วถึง 1,512 รายชื่อ โดยยังไม่รวมกับจดหมายตอบรับที่อยู่ระหว่างส่งเข้ามาในช่วงวันหยุดราชการ และวันที่ 27 ส.ค.นี้จะรวบรวมรายชื่อวันสุดท้ายเพื่อยื่นต่อ นายสรวิศ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ในวันที่ 28 ส.ค.

ตามเกณฑ์ขั้นตอนแล้ว การยื่นถอดถอนก.ต.ต้องมีผู้พิพากษา 1 ใน 5 ของผู้พิพากษาทั่วประเทศตามที่กฎหมายบัญญัติไว้เข้าชื่อยื่นคำร้องถอดถอน ซึ่งก็คือ 911 คน จากผู้พิพากษาทั้งหมด 4,555 คน ส่วนการลงมติถอดถอนนั้น ต้องใช้มติเกินกึ่งหนึ่งถึงจะถอดถอนก.ต.คนดังกล่าวได้ โดยจะเป็นการลงมติลับ ไม่จำเป็นจะต้องเปิดเผยชื่อและความเห็นในการลงมติ หากลงมติเกินกึ่งหนึ่ง ผู้ถูกร้องจะต้องพ้นตำแหน่งนับแต่วันนับคะแนนเสร็จและมตินี้ถือเป็นที่สุด

ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่าในขั้นตอนแรกที่เป็นกรยื่นคำร้องถอดถอนที่ต้องใช้รายชื่อ 1 ใน 5 ของผู้พิพากษาทั้งหมดและต้องเปิดเผยรายชื่อให้ก.ต.คนดังกล่าวรับทราบ แต่ขณะนี้ผู้พิพากษาที่เข้าชื่อเกือบถึง 1 ใน 3 ของผู้พิพากษาที่มีสิทธิตามกฎหมายทั่วประเทศแล้ว จึงน่าจับตามองว่าหากถึงขั้นตอนลงมติถอดถอนที่ต้องใช้เสียงกึ่งหนึ่งของตุลาการทั่วประเทศ ผลการลงมติของผู้พิพากษาทั่วประเทศจะออกมาเช่นไร

Source :

เดลินิวส์

Date : 27 ส.ค. 2561

Page : 8

No :

เผาพริกเผาเกลือแหงบ้านป่าแหง

8 เมื่อเวลา 06.30 น. วันที่ 26 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่ลานอเนกประสงค์ประตู่ท่าแพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ลึกคักเป็นอย่างมาก หลังเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ นัดหมายชุมนุมใหญ่เรียกร้องให้มีการรื้อบ้านพักตุลาการ 46 หลัง และอาคารชุด 9 หลัง ตามสัญญาของรัฐบาล โดยมีการเตรียมเวที “เตชว่าง” 26 ส.ค. 2561 (เตชว่างหมายถึงการรื้อทิ้ง) เพื่อต้อนรับกลุ่มประชาชนที่เดินทางมาร่วมชุมนุมแสดงพลัง โดยใช้ชื่อว่า “รวมพลังหัวใจสีเขียว ทวงสัญญาป่าแหง แม่น้ำร้อยสายไหลรวมเป็นหนึ่ง”

ทั้งนี้ ก่อนเริ่มกิจกรรมทางเครือข่ายฯ ได้นำรับบันไดสีเขียวมาแจกจ่ายให้กับประชาชน และนักท่องเที่ยงที่เดินผ่านไปมาบริเวณจุดชุมนุม นอกจากนี้ มีการปล่อยขบวนรถจักรยานกว่า 100 คัน ดิเดียบันไดสีเขียว ปันรณรงค์รอบคูเมืองเชียงใหม่ และชักชวนประชาชนให้มาร่วมชุมนุมด้วย ขณะที่บริเวณลานชุมนุมมีการจัดวาดภาพกราฟิตี้ นิทรรศการดอยสุเทพ จุดถ้ำขรปเรียกอินป่าแหง และไฮไลต์ของงานก็คือให้ประชาชนได้ร่วมเขียนความในใจเกี่ยวกับกรรื้อบ้านพักศาล รวมทั้งมีการแสดงดนตรีบนเวที กล่าวคำปราศรัย และต้อนรับขบวนแห่ที่มาจาก 4 ทิศของตัวเมืองเชียงใหม่

จากนั้นในเวลา 09.09 น. กิจกรรมได้เริ่มต้นขึ้นด้วยการตีกลองสะบัดชัย และฟ้อนจึงต้อนรับขบวนแม่น้ำร้อยสาย โดยแต่ละสายจะใช้ผ้าสีเขียวผืนยาวเดินเรียงกันเข้ามาภายในลานเหมือนกับมีแม่น้ำสีเขียวไหลมารวมกันต่อมาเวลา 11.00 น. แกนนำเครือข่ายฯ ได้ขึ้นเวทีอ่านแถลงการณ์ เรื่อง ขอให้รัฐบาลเร่งรัดให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการตามข้อตกลง โดยเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพได้จัดชุมนุมเพื่อขอให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาตามที่ได้มีข้อตกลงกันไว้เมื่อวันที่ 6 พ.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งจนถึงบัดนี้ผ่านมาเกือบ 4 เดือนแล้วแต่ยังไม่มีความชัดเจน มีหน้าเข้ายังถือว่าข้อตกลงบางข้อไม่สามารถปฏิบัติได้จริง

“เครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าฯ ขอเรียกร้องให้รัฐบาลรักษาข้อตกลงและเร่งรัดให้มีการคืนพื้นที่บ้านพัก 46 หลัง และอาคารชุด 9 หลังให้กับกรมธนารักษ์โดยเร็ว และไม่ให้มีผู้โดยอาศัยหรือเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ พร้อมกับขอให้เร่งพิจารณาตัดสินใจข้อเสนอให้รื้อย้ายบ้านพักและอาคารชุดที่คณะกรรมการแก้ปัญหาระดับจังหวัดได้มีมติเสนอไปโดยเร็วที่สุด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากอ่านแถลงการณ์เสร็จ ได้มีพิธีสาปแช่งแบบล้านนา โดยทำพิธีเผาพริกเผาเกลือ และเผาบ้านป่าแหงจำลอง พร้อมเปิดให้ประชาชนเข้ามาร่วมวางดอกไม้จันทน์ และโยนพริกโยนเกลือลงในกระทะ จากนั้นมีการแสดงดนตรีและจัดกิจกรรมอื่น ๆ ตลอดทั้งวัน กระทั่งการชุมนุมสิ้นสุดลง.



▲ สาปแช่ง...กลุ่มเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพชุมนุมใหญ่ เรียกร้องให้รื้อบ้านพักตุลาการ เผาพริกเผาเกลือเผาบ้านป่าแหงจำลองสาปแช่ง ที่ลานอเนกประสงค์ประตู่ท่าแพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (ข่าวหน้า 8)

Source :

ไต้ลีนินส์ (ข่าว)

Date :

27 ส.ค. 2561

Page :

16

No :

ผู้ยกระดับขุมมุด้าน 'ป่าแห้ง'

เมื่อวันที่ 25 ส.ค. นายธีระศักดิ์ รูปสุวรรณ ผู้ประสานงานเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าคอยสุเทพ จ.เชียงใหม่ พร้อมคณะได้เดินทางไปบริเวณสะพานทางลัดคอนแก่วถนโนชคณา อ.แมริม เพื่อต้อนรับ นายนิคม พุทธา ประธานกลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำปิง พร้อมด้วยพระสุทัศน์ สุทัศน์ จากวัดสันธาตุ อ.แม่แตง และคณะ ที่เดินทางจากคอยหลวงเชียงดาว เพื่อร่วมการประชุมที่ลานอเนกประสงค์ช่วงประตูท่าแพในวันที่ 26 ส.ค.นี้ หลังจากที่ต้อนรับเสร็จได้ร่วมเดินเท้ามาตามถนนสายคันคลองชลประทาน ผ่านด้านหน้าบ้านพักศาลอุทธรณ์ภาค 5 และพร้อมใจกันยื่นสงบนึ่งไว้ศาลบริเวณด้านหน้าสำนักงานศาลอุทธรณ์ภาค 5 พร้อมสวมมดแผ่เมตตา ก่อนจะเดินทางต่อ โดยในระหว่างการเดินทางมานั้นจะแวะทักทายกับพี่น้องประชาชนเพื่อเชิญชวนให้มาร่วมแสดงพลังในการชุมนุมด้วย

นายนิคม กล่าวว่า ตนกับคณะเดินทางมาจากคอยหลวงเชียงดาวต้นกำเนิดสายน้ำแม่ปิง และวันนี้เดินทางมาที่คอยสุเทพ ด้วยความตระหนักถึงบุญของครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา ปกปักษ์รักษาผืนป่า ทั้งคอยสุเทพและคอยหลวงเชียงดาว เราเดินและภาวนาให้ผืนป่าคอยสุเทพยังคงอยู่คอยหล่อเลี้ยงสรรพสัตว์ สรรพสิ่งในพื้นที่ สำหรับบ้านพักของศาลซึ่งตามหลักแล้วก็ต้องตามกฎหมาย แต่เป็นกฎหมายที่อาจจะขัดต่อจารีตประเพณีของท้องถิ่นเรู้กันอยู่แล้วว่าผืนแผ่นดินล้านนา ผืนแผ่นดินเชียงใหม่เราอยู่ได้ด้วยบรรพบุรุษด้วยจารีตประเพณีและบรรพบุรุษได้ถือว่าคอยหลวงเชียงดาวและคอยสุเทพเป็นคอยศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้นเราจะต้องใช้คอยสุเทพด้วยความสุภาพนอบน้อม ไม่ว่าจะใช้ประโยชน์จากดิน น้ำ ป่า ต้องเป็นไปด้วยความเกื้อกูลไม่ใช่บุกรุกทำลาย

สำหรับกิจกรรมในวันที่ 26 ส.ค. ซึ่งเป็นวันชุมนุมใหญ่โดยใช้ชื่อว่า "แม่น้ำร้อยสายไหลรวมเป็นหนึ่ง" ที่ลานอเนกประสงค์ช่วงประตูท่าแพ อ.เมืองเชียงใหม่ จะมีกิจกรรมตั้งแต่เวลา 07.00 น. กลุ่มชมรมรถจักรยาน ขบวนรถตุ๊ก ๆ จะมารับผ้าเขียว ธารงศรีรอบคูเมืองเชียงใหม่จากนั้นขบวนแม่น้ำร้อยสายมุ่งสู่ประตูท่าแพ จากนั้นเวลา 09.09 น. จะเริ่มกิจกรรมด้วยการตักทองสะบัดชัย และพื่อนเจิงต้อนรับขบวนแม่น้ำร้อยสาย กิจกรรมปักธงเขียว การปราศรัยสลับกับดนตรีเพื่อป่าคอยสุเทพแล้วที่เป็นไฮไลต์ของงานคือ เขียนคำสาปแข่งลงในกระดาษ และทำการเผาพร้อมกับพริกและเกลือเป็นการสาปแข่งที่ดิน เพื่อขอให้ย้ายข้าราชการลงมา รวมทั้งจะรื้อบ้านพัก 45 หลังและอาคารชุด 9 หลังเมื่อไหร่ หากยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน จะมีการยกระดับความรุนแรงมากขึ้นอีก.

Source : ผู้จัดการรายวัน

Date : 27 ส.ค. 2561

Page : 1, 11

No :



กลุ่มเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ จัดกิจกรรม "รวมพลังหัวใจสีเขียว ทวงสัญญาป่าแห่ง" เพื่อทวงสัญญาจากรัฐบาล ให้รื้อบ้านพักข้าราชการตุลาการศาลอุทธรณ์ ภาค 5 บนพื้นที่ป่าเชิงดอยสุเทพ โดยมีการ อ่านบทสาปแช่งตามบันไดถ้ำล้านนาโบราณ พร้อมเผาพริก เผาเกลือ และ เผาแบบจำลองบ้านพักฯ ที่บริเวณลานประตูท่าแพ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ (26ส.ค.)

เผาพริก-เกลือ ทวงสัญญา รื้อ'บ้านป่าแห่ง'

ศูนย์ข่าวเชียงใหม่ - คนเชียงใหม่รวมพลังสาปส่ง "บ้านป่าแห่ง" เผาพริกเผาเกลือแข่งให้ฉิบหาย ชีดเส้น 7 วัน รัฐบาลตัดสินใจรื้อตัวบ้านพัก 45 หลัง และอาคารชุด 9 หลัง พื้นที่ดอยสุเทพ | อ่านต่อหน้า

ชุมนุมเผาพริกเผาเกลือแข่ง ทวงสัญญาหรือ“บ้านป่าแหวง”

ศูนย์ข่าวเชียงใหม่ - คนเชียงใหม่ร่วมพลังสปลง “บ้านป่าแหวง” เผาพริกเผาเกลือแข่งให้ฉิบหาย ชิตเส้น 7 วัน จีรรัฐบาลตัดสินใจหรือตวน บ้านพัก 45 หลัง และอาคารชุด 9 หลัง พื้นที่ดอยสุเทพ แล้วเร่งฟื้นฟูป่า หากยังบิดพลิ้วเตรียมยกระดับ การชุมนุมให้เข้มข้น รุนแรงมากขึ้น ด้าน มทภ. 3 ท้วงชุมนุมทวงสัญญาป่าแหวง มีการเมืองแทรก ผู้สื่อข่าวรายงานการจัดกิจกรรม “รวมพลังหัวใจ ลีเขียว ทวงสัญญาป่าแหวง” ที่เครือข่ายขอคืน พื้นที่ป่าดอยสุเทพ จัดขึ้นที่บริเวณลานประตู่ท่าแพ ในตัวเมืองเชียงใหม่ ตั้งแต่ช่วงเช้า วานนี้ (26 ส.ค.) ซึ่งเป็นการนัดชุมนุมใหญ่ เพื่อทวง สัญญาจากรัฐบาล กรณีการแก้ไขปัญหาโครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการตุลาการศาลอุทธรณ์ ภาค 5 บนพื้นที่ป่าเชิงดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่ โดยที่กิจกรรมครั้งนี้ มีคนเชียงใหม่ รวมทั้งผู้คน และตัวแทนเครือข่ายต่างๆ จากทั่วประเทศ เข้าร่วมจำนวนมาก

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่มีการจัดกิจกรรม ต่างๆ ทั้งกลุ่มนักปั่นจักรยาน และรถตุ๊กตุ๊ก พร้อมใจกันขับขีรถณรงค์รอบคูเมืองเชียงใหม่ ด้วยการแจกใบปลิวลีเขียว, การเดินขบวนจาก ประตู่เมืองต่างๆ, การปักธงลีเขียว, การปราศรัย บนเวทีของตัวแทนเครือข่ายต่างๆ, การจัด นิทรรศการดอยสุเทพ, การแสดงดนตรี, การ สร้างสรรค์งานศิลปะเพื่อแสดงออกเรียกร้องกรณี นี้ และการเขียนคำสาปแช่งลงในกระดาษ เป็นต้น ต่อมาในช่วงเวลา ประมาณ 11.00 น. ทาง เครือข่ายฯ ได้มีการอ่านแถลงการณ์ ขอให้รัฐบาล เร่งรัดให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการตาม ข้อตกลง

โดยแถลงการณ์ดังกล่าว มีความสำคัญ เป็นการเรียกร้องให้รัฐบาลรักษาข้อตกลง และ เร่งรัดให้มีการคืนพื้นที่บ้านพัก 45 หลัง และ อาคารชุด 9 หลัง ให้กับกรมธนารักษ์โดยเร็ว และ ไม่ให้มีผู้โดยอาศัยหรือเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ ดังกล่าว พร้อมขอให้เร่งพิจารณาตัดสินใจข้อ เสนอ ให้รื้อย้ายบ้านพัก และอาคารชุด ที่คณะกรรมการแก้ปัญหาระดับจังหวัดได้มีมติเสนอไป โดยเร็วที่สุด

จากนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกัน ประกอบพิธีกรรมสปลงแข่ง ด้วยการอ่านบทสาป แข่งตามบันทึกล้านนาโบราณ พร้อมเผาพริก เเผา เกลือ และเผาแบบจำลองบ้านพักข้าราชการ ตุลาการศาลอุทธรณ์ ภาค 5 ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ โครงการพบเจอแต่ความพินาศ ฉิบหาย

นายธีระศักดิ์ รูปสุวรรณ ผู้ประสานงาน เครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้คนทั้งชาวเชียงใหม่ และทั่วประเทศเข้าร่วมแสดงพลัง เป็นสิ่งที่ บ่งบอกได้เป็นอย่างดีว่า ประชาชนไม่เห็นด้วยกับ

โครงการนี้ และไม่ยอมอย่างเด็ดขาดที่จะปล่อยให้ โครงการนี้ยังคงรุกค้ำอยู่ในพื้นที่ของดอย สุเทพ จึงต้องการให้รัฐบาลตัดสินใจ ให้เกิดความ ชัดเจนและยุติปัญหาให้ได้โดยเร็วที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องทำให้ชัดเจนเป็นลายลักษณ์ อักษรด้วย

ผู้ประสานงานเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอย สุเทพ บอกด้วยว่า จากนั้นจะให้เวลารัฐบาลในการ ตัดสินใจ และประชาชนจะรอฟังคำตอบ ภาย 7 วัน หากยังคงไม่มีความชัดเจนอีก ทางเครือข่าย พร้อมทั้งคนเชียงใหม่ จะมีการรวมพลังกัน มากกว่าเดิม และยกระดับการเคลื่อนไหวให้เข้ม ข้น รุนแรง ยิ่งขึ้นกว่านี้ เพราะการตัดสินใจเรื่อง นี้ไม่ได้ยุ่งยากเลย เพียงแค่คืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ ด้วยการทำตามมติคณะกรรมการระดับจังหวัด ที่เสนอเท่านั้น ซึ่งผู้นำที่ศรัทธาจะต้องตัดสินใจได้

สำหรับมติที่คณะกรรมการกำหนด แนวทางการดำเนินการในส่วนของสิ่งปลูกสร้าง ในพื้นที่และฟื้นฟูสภาพป่า กรณีสร้างบ้านพัก ข้าราชการตุลาการ (อ.แวมิม จ.เชียงใหม่) มีการ สรุปรายงานนำเสนอให้รัฐบาลพิจารณาได้แก่ 1. เห็นควรให้ดำเนินการรื้อย้าย ในส่วนบ้านพัก 45 หลัง โดยกำหนดกรอบระยะเวลาโดยเร่งด่วน, 2. ให้ดำเนินการรื้อย้ายในส่วนของอาคารชุด 9 หลัง โดยกำหนดกรอบระยะเวลา และมีเงื่อนไข ให้ผู้พักอาศัยอยู่เดิมในส่วนของอาคารชุด 9 หลัง ย้ายไปพักอาศัยในอาคารชุด 4 หลัง นอกแนว เขตพื้นที่ป่าดั้งเดิม ที่สำนักงานธนารักษ์จังหวัด เชียงใหม่รังวัดไว้ให้เต็มเสียก่อน หากไม่เพียงพอ ให้ขยายเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และ 3. เห็นควรให้ มีการส่งมอบพื้นที่ตามข้อ 1 และข้อ 2 รวมทั้ง พื้นที่ป่าที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้แก่กรมธนารักษ์ โดยเร็ว

ด้าน พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพ ภาคที่ 3 กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า หากเป็นการชุมนุม โดยสงบ ขออนุญาตอย่างถูกต้อง เจ้าหน้าที่ก็ไม่ ชัดขวาง อย่างไรก็ตาม เกรงว่าการที่กลุ่มการเมือง นำโดย นายพิชิต ตามูล หรือ ตามชิต หนึ่งใน แกนนำกลุ่ม นปช.เชียงใหม่ เผด็จกวมเข้าร่วม ชุมนุมด้วย จะทำให้วัตถุประสงค์การชุมนุมผิด พี้ยนไป ส่วนข้อเรียกร้องต่างๆ ของเครือข่ายฯ อยู่ระหว่างดำเนินการ แต่ต้องเข้าใจการปฏิบัติ งานต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ ว่าต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย เพราะสิ่งปลูกสร้างที่เกิดขึ้น ถือเป็นทรัพย์สินของ ทางราชการ ไม่ใช่ของเอกชนหรือใครได้ทันที

ทั้งนี้ ยืนยันว่าในส่วนของบ้านพัก 45 หลัง ไม่มีใครเข้าไปอาศัย หรือใช้ประโยชน์แล้ว ส่วน อาคารชุด ก็เพียงมีข้าราชการระดับกลาง และ ระดับล่าง ที่พักอาศัยอยู่จน หากจะให้ย้ายออก แล้วจะให้เจ้าหน้าที่ไปอยู่ที่ไหน ตอนหนึ่งที่กลุ่มฯ กำลังหาทางแก้ปัญหาให้ดีที่สุด.

Source :

ไทยโพสต์

Date :

27 ส.ค. 2561

Page : 1,10

No :

บ้านศาล มทภ.3ระแวง 'การเมือง'จุ่น

เชียงใหม่ • ชาวเชียงใหม่ชุมนุมใหญ่ทางสี่แยกศาลากลาง ทำพิธีสาปแช่งเผ่าพริกเผ่าเกลือ มีรัฐบาลหรือทั้งบ้านพักศาลดอยสุเทพโดยเร็ว แม้ทัพภาค 3 ห่วงกลุ่มการเมืองแทรก ยันทุกฝ่ายกำลังหาทางแก้ปัญหาให้ดีที่สุด

ที่ลานประตูท่าแพ อ.เมืองฯ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม

อ่านต่อหน้า 10

บ้านศาล

เวลา 09.30 น. เครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ จัดกิจกรรม "รวมพลังหัวใจสีเขียว ทวงสัญญาป่าแห่ง" แม่น้ำร้อยสายไหลรวมเป็นหนึ่ง โดยมีประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ ใกล้เคียงร่วมถึงภาคอื่นๆ ประมาณ 2,000 คน เดินทางมาร่วมกิจกรรมเป็นการชุมนุมใหญ่เพื่อทวงสัญญากรณีการแก้ไขปัญหาโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการตุลาการศาลอุทธรณ์ภาค 5 บนพื้นที่ป่าเชิงดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีการเรียกร้องมานานกว่า 4 เดือน นับตั้งแต่มีการเจรจาร่วมกับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและมีข้อสรุปตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ซึ่งล่าสุดสำนักงานศาลยุติธรรมมีมติจะย้ายไปก่อสร้างใหม่ที่ จ.เชียงราย ทางเครือข่ายฯ จึงขอให้รัฐบาลให้ความชัดเจนเรื่องการรื้อบ้านพัก 45 หลัง และอาคารชุด 9 หลัง ที่รุกล้ำแนวเขตป่าดั้งเดิม พร้อมทั้งทำการฟื้นฟูโดยเร็ว

โดยเครือข่ายฯ ทำกิจกรรมปั่นจักรยานผูกกริบบันสีเขียว ออกณรงค์ตามบริเวณพื้นที่รอบคูเมืองเชียงใหม่ให้ออกเชิญชวนชาวเชียงใหม่ให้ออกมาร่วมกันเพื่อเรียกร้องขอคืนป่าแห่ง ซึ่งมีกำลังเจ้าหน้าที่

ตำรวจ สภ.เมืองเชียงใหม่ ทั้งตำรวจนอกและในเครื่องแบบเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน (อส.) ดูแลรักษาความปลอดภัยให้การชุมนุมเป็นไปอย่างสงบ

ส่วนบนเวทีกลาง มีกลุ่มแกนนำสลับขึ้นพูดคุยเชิญชวนผู้เข้าร่วม โดยไม่ให้ใช้คำหยาบการพูดจาที่รุนแรง นอกจากนี้มีกิจกรรมให้เขียนข้อความระบายความในใจลงบนผืนผ้าสีเขียว กิจกรรมปักธงเขียว กิจกรรมกราฟฟิตี้ นิทรรศการดอยสุเทพ จุดถ่ายรูปเช็กอินป่าแห่งและเขียนคำสาปแช่งลงในกระดาษ ซึ่งมีตัวแทนเครือข่ายฯ จากทั่วประเทศมาร่วมปราศรัยสลับกับดนตรีเพื่อป่าดอยสุเทพ

จากนั้นเวลา 11.00 น. นายธีระศักดิ์ รูปสุวรรณ แกนนำเครือข่ายฯ ได้จุดไฟประกอบพิธีตามประเพณีล้านนา "เผาพริกเผาเกลือ" และวางดอกไม้จันทน์เผาบ้านพักตุลาการจำลอง เพื่อสาปแช่งกลุ่มบุคคลที่ไม่ยอมรับผิดชอบต่อกรมการระดับจังหวัด ท่ามกลางเสียงตะโกนสาปแช่งของผู้เข้าร่วมชุมนุมว่า ต้องรื้อ หรือเตชว้างเท่านั้น พร้อมประกาศจะออกมาชุมนุม หากเรื่องที่เสนอไปยังรัฐบาลหายเงียบไป กระทั่งเวลา 12.30 น. กลุ่มผู้ชุมนุมทั้งหมดได้สลายตัวอย่างสงบ โดยไม่มีเหตุรุนแรงใดๆ เกิดขึ้น

ทางด้าน พล.ท.วิจักชฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า หากเป็นการชุมนุมโดยสงบ ขออนุญาตอย่างถูกต้อง เจ้าหน้าที่ไม่ขัดขวาง อย่างไรก็ตามเกรงว่าการที่กลุ่มการเมืองนำโดยนายพิชิต ตามูล หรือดาบซัดหนึ่งในแกนนำกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) เชียงใหม่ แฝงตัวมาเข้าร่วมชุมนุมด้วย จะทำให้วัตถุประสงค์การชุมนุมผิดเพี้ยนไป ส่วนข้อเรียกร้องต่างๆ ของเครือข่ายฯ อยู่ระหว่างดำเนินการ แต่ต้องเข้าใจการปฏิบัติงานต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ว่าต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย เพราะสิ่งปลูกสร้างที่เกิดขึ้นถือเป็นทรัพย์สินของราชการ ไม่ใช่อยากจะรื้อก็รื้อได้ทันที

ทั้งนี้ ยืนยันว่าในส่วนของบ้านพัก 45 หลัง ไม่มีใครเข้าไปอาศัยหรือใช้ประโยชน์แล้ว ส่วนอาคารชุดมีเพียงข้าราชการระดับกลางและระดับล่างที่พักอาศัยอยู่นาน หากจะให้ย้ายออกแล้วจะให้เจ้าหน้าที่ไปอยู่ที่ไหน ตอนนี้ทุกฝ่ายกำลังหาทางแก้ปัญหาให้ดีที่สุด.

Source :

แนวหน้า

Date : 27 ส.ค. 2561

Page :

1,10

No :

เผาพริกเผาเกลือแข่ง คืนป่าดอยสุเทพ 4 เดือนไม่คืน

สภาพคนไม่รักษาสัญญา
จับ.เรือ-ย้ายบ้านตุลาการ
แฉหน่วยงานอื่นจ่อเสียบ

เครือข่ายทวงป่าดอยสุเทพ รวมตัวที่ประตูท่าแพ ทวงสัญญารัฐบาลเรือ-ย้ายบ้านพักตุลาการภาค 5 จำนวน 45 หลังรุกที่ป่า จี้คืนพื้นที่ให้กรมธนารักษ์ แจกมีหน่วยงานอื่นจ่อเสียบ เตือนยื้อเวลา ปัญหาบานปลายแน่ พร้อมประทอนพิธีเผาพริกเผาเกลือแข่งคนที่ไม่มียอมทำตามมติ จว.ล้น ▶▶ ต่อ : บ้านตุลาการ -หน้า 10



◀ เผาพริกเผาเกลือ : กลุ่มเครือข่ายทวงคืนผืนป่าเชิงดอยสุเทพ จำนวน 46 องค์กร กว่า 2,000 คน รวมตัวเผาพริกเผาเกลือสาปแช่ง ที่บริเวณประตูท่าแพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ กรณีบ้านพักตุลาการ หลังยื่นเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวมากกว่า 4 เดือน แต่กลับไม่มีอะไรที่ชัดเจน

บ้านตุลาการ

พร้อมทางคำตอบถ้าเรื่องเสีย

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ที่ลานประตู่ท้าวเพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ จัดกิจกรรมแม่ น้ำ ร้อยสาย ไหลรวมเป็นหนึ่งทุกทิศทางจากทั่วประเทศ โดยมีประชาชนจากทุกภาคประมาณ 500 คน เดินทางมาร่วมกิจกรรม “รวมพลังหัวใจสีเขียวทวงสัญญาป่าแห่ง” โดยมีแกนนำ อาทิ นายธีระศักดิ์ รูปสุวรรณ ผู้ประสานงานเครือข่าย นายชัชวาล ทองดีเลิศ นายบัณเฑาะว์ บัวคดี นายนิคม พุทธา และกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ รวมถึง เครือข่ายสนับสนุนจากกลุ่มองค์กรทั่วประเทศ อาทิ ค.ต.พิชิต ตามล นายนิกร วิสเพ็ญ นายบรรจง นะแส นายกันันท์ โชติรสเสถียร นายวีรวุฒิ นีร์ประสาสน์ นายเสนห์ วิชัยวงศ์ นายดิเรก กองเงิน และนายสุพล พู่ฟุ้ง นำสมาชิกเครือข่ายของตัวเองมาร่วมชุมนุมจำนวนมาก

โดยนายจำเอนละ สมจิตต์ ปราชญ์ล้านนา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอุดมการณ์ นางนลิ อินทรนันท์ หรือครูเบลล่า เป็นตัวแทนอ่านแถลงการณ์เครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ เรื่องขอให้รัฐบาลเร่งรัดให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการตามข้อตกลง เนื้อหาระบุว่า เครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพการจัดชุมนุมประชาชนครั้งนี้ เพื่อขอให้รัฐบาลเร่งดำเนินการแก้ปัญหาตามที่ขอตกลงกันเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นเวลาเกือบ 4 เดือนแล้ว แต่ยังไม่มีความชัดเจน ทั้งยังถือว่าข้อตกลงบางข้อไม่สามารถปฏิบัติได้จริง

“การที่กรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) มีมติให้ย้ายที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 5 กับบ้านพักไปสร้างที่จ.เชียงราย แทนนั้น เป็นความคืบหน้าสำคัญหนึ่ง ซึ่งสมควรจะทำให้สถานการณ์เป็นไปในทางที่ดี แต่กลับนำมาซึ่งความอึดครึ้มยิ่งกว่าเดิม มีข่าวว่ายังมีหน่วยงานอื่นเข้าไปใช้พื้นที่บ้านพักและอาคารชุดแทน ดังนั้น เพื่อป้องกันมิให้มีการเข้าสวมแทน เครือข่ายจึงนัดชุมนุมทำพิธีสาปแช่งผู้ที่เข้าไปอยู่อาศัยในพื้นที่

บ้านพัก 45 หลัง และอาคารชุดที่กินแนวเขตไว้ และขอให้รัฐบาลเร่งประสานกับสำนักงานเลขาธิการศาลยุติธรรม เพื่อข้ายผู้เข้าพักอาศัยในอาคารชุด 9 หลัง ลงมาอยู่ในอาคารชุดบนพื้นราบนอกเขตที่รัฐบาลประกาศมิให้มีผู้อยู่อาศัย เพื่อจะได้ลงมือฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมต่อไป” แถลงการณ์เครือข่ายระบุ

นางนลิกล่าวต่อว่า ทางเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าและประชาชนที่ร่วมชุมนุมขอเรียกร้องให้รัฐบาลทำตามข้อตกลงและเร่งรัดให้คืนพื้นที่บ้านพัก 45 หลัง และอาคารชุด 9 หลัง ให้กรมธนารักษ์โดยเร็ว และไม่ให้มีผู้ใดอยู่อาศัยหรือเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าว พร้อมขอให้เร่งตัดสินใจ ข้อเสนอให้รื้อย้ายบ้านพักและอาคารชุดที่คณะกรรมการแก้ปัญหาระดับจังหวัดได้มีมติเสนอไปโดยเร็วที่สุด

“ขณะนี้ ก.บ.ศ.มีมติย้ายที่ทำการและบ้านพักไปแล้ว อีกทั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด มีมติและดำเนินการตามที่มอบหมายครบถ้วน เหลือเพียงการตัดสินใจของรัฐบาลเท่านั้น โปรดอย่าให้ยึดเยื้อล่าช้าออกไปอีกเลย รัฐบาลต้องเร่งตัดสินใจ รื้อย้ายอาคารบ้านพักส่วนที่ล้ำเข้าไปในแนวป่าเชิงดอยสุเทพตามที่กินแนวไว้โดยเร็ว เพราะยิ่งยึดเยื้อปัญหาในอ้ายกระดับกลายเป็นความขัดแย้งรุนแรงในอนาคตอันใกล้” นางนลิกล่าว

จากนั้นนายธีระศักดิ์ รูปสุวรรณแกนนำจุดไฟประกอบพิธีตามประเพณีล้านนา เผาพริกเผาเกลือ และวางดอกไม้จันทน์เผาบ้านพักตุลาการจำลองเพื่อสาปแช่งกลุ่มบุคคลที่ไม่ยอมรับมติคณะกรรมการระดับจังหวัด ท้ามกลางเสียงตะโกนสาปแช่งของผู้เข้าร่วมชุมนุมว่า ต้องรื้อ หรือเดชะวัง เท่านั้น พร้อมประกาศจะออกมารวมชุมนุม หากเรื่องที่ไม่เสนอไปยังรัฐบาลหายเสีย

ด้านค.ต.พิชิต ตามล หนึ่งในแกนนำที่มาร่วมชุมนุมครั้งนี้เผยว่า ทางออกมีมากมาย ที่ดินแปลง 1723 มีเกือบ 20,000 ไร่ แบ่งมาปลูกบ้าน 45 หลัง เนื้อที่ 1 ไร่ได้สบาย ใกล้สุดก็ลานเนินนูนของกองพันสัตว์ต่าง เนื้อที่กว่า 50 ไร่ ซึ่งทุกวันนี้ไม่ได้ใช้ประโยชน์ นอกจากให้หนักท้องเที่ยวจินตนาการรูปพรเวดดังเท่านั้น ฝ่ายรัฐบาลช่วยคิดและทำให้ชัดเจนเพราะทางออกกฎหมายมีอยู่

พระมหาบุญช่วย เลขาธิการเครือข่ายพระนักพัฒนาชุมชนภาคเหนือกล่าวว่า พระสงฆ์เห็นด้วยกับการเคลื่อนไหวครั้งนี้ เพราะเป็นการร่วมปกป้องผืนป่าที่ตั้งของดอยสำคัญ ไม่ควรนำสิ่งปลูกสร้างใดๆ เข้าไปรบกวนเป็นการกระทำไม่เหมาะสม เพราะดอยสุเทพเป็นชัยภูมิที่ดีที่สำคัญในการสร้างเมืองเชียงใหม่ มีพระบรมธาตุดอยสุเทพมีคุณค่าทางจิตใจและจิตวิญญาณ ไม่เพียงเป็นศูนย์รวมของคนเชียงใหม่แต่เป็นของทุกคน ดังนั้น ไม่ว่าหน่วยงานรัฐ เอกชนหรือประชาชน จะสร้างหรือทำอะไรควรรวามคนเชียงใหม่ก่อนถ้าใช้อำนาจกฎหมาย หรือเงินแม้ถูกกฎหมายแต่ไม่ฟังเสียงประชาชน ก็นำไปสู่ความขัดแย้งได้อยู่ร่วมกันลำบาก ทางออกไม่ยาก เพราะเงินที่ลงทุนสร้างอาคารในป่าศักดิ์สิทธิ์เป็นเงินภายีราษฎร์ และคนเชียงใหม่พร้อมและไม่มีปัญหาอะไรที่จะทุบทิ้ง เพื่อไปหาพื้นที่เหมาะสมสร้างใหม่